

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีสาคร
และอำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอศรีสาคร

ตั้งตำบลศรีสาคร ในท้องที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยให้มี

เขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๓ (บ้านคอกลาว)	ตำบลชากอ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๐ (บ้านอินอ)	ตำบลชากอ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๖ (บ้านไอร์เย็ง)	ตำบลชากอ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๒ (บ้านปาแน)	ตำบลชากอ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๗ (บ้านกาหลง)	ตำบลชากอ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๔ (บ้านนิคมสายบน)	ตำบลชากอ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
โดยถือกึ่งกลางสายน้ำไอร์จือณะ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลชะนะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โดยถือกึ่งกลางสายน้ำไอร์โซ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลชากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
โดยถือกึ่งกลางแม่น้ำสายบุรี เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตกิ่งอำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา จังหวัด
ยะลา โดยถือสันเขาบาลง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลชากอ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
โดยถือเอาแนวแบ่งเขตตำบลตะมะยูงกับตำบลชากอ อำเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส มีหลักไม้แก่นเป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจะแนะ อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส
โดยถือกึ่งกลางสายน้ำไอร์โซ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลจะแนะ อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส
โดยถือเอากึ่งกลางแม่น้ำไอร์โซ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลศรีสาคร (ตำบลที่ขอตั้งใหม่) อำเภอ
ศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยถือเอากึ่งกลางแม่น้ำ
สายบุรี เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอแว้ง

ตั้งตำบลแม่ตง ในท้องที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใหม่เขต

การปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๔ (บ้านตอแล)	ตำบลขอมเกาะ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๔ (บ้านตอแล)	ตำบลขอมเกาะ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๕ (บ้านยะห่อ)	ตำบลขอมเกาะ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๔ (บ้านตอแล)	ตำบลขอมเกาะ
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๘ (บ้านแม่ตง)	ตำบลขอมเกาะ
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๖ (บ้านบาละ)	ตำบลขอมเกาะ

และให้มำณำเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยถือกึ่งกลางคลองแว้ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยถือกึ่งกลางถนนเขาสามสิบ (สายโท ๓) เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลขอมเกาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยถือกึ่งกลางถนนสายแว้ง - บุกะตา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลมาโมง กิ่งอำเภอสู้ครืน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยถือกึ่งกลางภูเขาณาแมะ, ภูเขา กาเอะ, ภูเขาอาเนาะยง, ภูเขาลิแป เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลขอมเกาะ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอำณำเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยถือกึ่งกลางคลองแว้ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส โดยตั้งกึ่งกลางถนนสายโท ๔ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบาตูกาเยาะ อำเภอตานะเมะเราะห์ จังหวัดกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยตั้งกึ่งกลางคลองสุโหงโก-ลก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่ตง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส โดยตั้งกึ่งกลางถนนสายเวียง-บุเกตา เป็นแนวแบ่งเขต

ตั้งตำบลเอรารัง ในท้องที่อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส โดยให้มีเขต

การปกครอง รวม ๔ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑	(บ้านค้อมายู)	ตำบลกายุกละ
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒	(บ้านเขยง)	ตำบลกายุกละ
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๓	(บ้านแอแว)	ตำบลกายุกละ
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๕	(บ้านจาแมตวอ)	ตำบลกายุกละ

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสากอ อำเภอสุโหงปาตี จังหวัดนราธิวาส โดยตั้งกึ่งกลางคูน้ำไอชะลั้ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส โดยตั้งกึ่งกลางสายน้ำไอเตี้ยและไม้หลักเขตอยู่บนเนินดินบาโง-รามมา เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลกายุกละ อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส โดยตั้งกึ่งกลางสายน้ำไอค้อยงและต้นไม้แจะ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเกียร์ กิ่งอำเภอสุคีริน อำเภอแวง จังหวัดนารายวาส โดยถือกึ่งกลางสันเขาก้อลือ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลกาญจนา (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสากอ อำเภอสุโขทัย จังหวัดนารายวาส โดยถือกึ่งกลางพรุตาชะ พรุชาชะ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแวง อำเภอแวง จังหวัดนารายวาส โดยถือกึ่งกลางสายน้ำไอเด็ย ไอกรือยือ เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสุโขทัย-ลก อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนารายวาส โดยถือกึ่งกลางแม่น้ำสุโขทัย-ลก เป็นแนวแบ่งเขต และติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยถือกึ่งกลางแม่น้ำสุโขทัย-ลก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเอราวัณ อำเภอแวง จังหวัดนารายวาส โดยถือกึ่งกลางสายน้ำไอตือยุงและต้นไม้แขะ เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นไป จึงประกาศมา

เพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔

เดชาชาติ วงศ์โกมลเศรษฐ์

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย